



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๕๐๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติ ด้านการบริการวิชาการ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากขึ้น ในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และจุดเน้นตามนโยบายของหน่วยงานการศึกษาภายใต้กรอบ การดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมยกระดับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีจุดเน้นการพัฒนาและใช้ แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform-Based Management) การจัดการศึกษาและการเรียนรู้สามารถรองรับ การพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) สู่ยุคดิจิทัล และประเทศไทย ๔.๐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ในการนี้ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมให้กับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ พร้อมส่งผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้องถิ่น ตลอดจนกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาการอบรม ๑ วัน จำนวนอบรม ๖ ชั่วโมง ตามกำหนดการ และพื้นที่บริการกลุ่มจังหวัดและสถานที่จัดการอบรม ดังแนบ โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหรือการประสานงานได้ที่ อาจารย์ สุรัตน์ ยุทธเสรี ผู้จัดการโครงการ โทร. ๐๙๕-๓๒๕-๘๙๘๘ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน นางพัชรินทร์ ชีธรรมรัตน์ โทร. ๐๙-๒๖๑๘-๐๓๗๒

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕”